

Thêm 3 t̄ ch̄ c nhân quȳ n lên tī ng v̄ phiên x̄ 3 blogger Vī t Nam

Tác Giả: Thanh Ph̄ ng

Thứ Bảy, 22 Tháng 9 Năm 2012 09:24

Th̄ t̄ ng Nguȳ n T̄ n Dũng ra l̄ nh đàn áp ba blog đi đ̄ u trong vī c v̄ n đ̄ ng cho nhân quȳ n



Các blogger t̄ trái sang ph̄ i : Phan Thanh H̄ i (Anhbaseaigon), Nguȳ n Văn H̄ i (Đī u Cày) và T̄ Phong T̄ n (DR)

Ngày th̄ Hai t̄ i, 24/09/2012, ba blogger Nguȳ n Văn H̄ i (Đī u Cày), Phan Thanh H̄ i (Anhbaseaigon) và T̄ Phong T̄ n s̄ b̄ đem ra xét x̄ t̄ i Sài Gòn v̄ i t̄ i danh “truyền truȳ n ch̄ ng Nhà n̄ c”. Hôm qua, thêm ba t̄ ch̄ c nhân quȳ n qū c t̄ bày t̄ m̄ i quan nḡ i v̄ phiên tòa này.

Thêm 3 tổ chức nhân quyền lên tiếng về phiên xử 3 blogger Việt Nam

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Bảy, 22 Tháng 9 Năm 2012 09:24

Trong một thông cáo đưa ngày 21/09/2012, Đài Quan sát báo về các Nhà Đu tranh Nhân quyền (The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders), một tổ chức kết hợp Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH, International Federation for Human Rights) với Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT, World Organisation Against Torture), cùng với Ủy ban Báo về Quyền Làm Ngái Việt Nam (Vietnam Committee on Human Rights) đã tuyên bố “vô cùng quan ngại về hành động pháp lý chống ba blogger dân chủ”.

Trong báo thông cáo, ba tổ chức nói trên, nhác lái ráng, blogger Đu u Cáy ván bị giam tù suốt 23 tháng. Ông Phan Thanh Hái và bà Tá Phong Tán cũng bị tám giam chá xét xá tái tá 23 và 12 tháng. Việc tám giam chá xét xá quá lâu nhá váy đã vi phạm luật pháp quốc gia và quốc tế, ká cá vi phạm đáu 120 trong Bộ luật Tố tụng hình sự của Việt Nam.

Đài Quan sát báo về các Nhà Đu tranh Nhân quyền và Ủy ban Báo về Quyền Làm Ngái Việt Nam cũng bày tỏ mối quan ngại cho việc các nhà blogger nói trên sẽ không được xét xử phân minh. Thêm vào đó, gia đình blogger Đu u Cáy đã chịu rất nhiều áp lực. Chống hán nhá ngày 16/09/2012, vợ của blogger Đu u Cáy và em gái của bà Tá Phong Tán đã bị công an dùng vũ lực bắt và đán thám ván vái lý do gây tai nạn giao thông, khi họ đán đá 49 ngày cho mẹ của Tá Phong Tán.

Trong ngày hôm đó, họ cũng đã bị báo côn đá tán công ngay trước mặt công an. Cũng xin nhác lái là ngày 30/07/2012, bà Đáng Thá Kim Liáng, mẹ của bà Tá Phong Tán, bị thiếu trước trước Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Liêu đá phán đái về bắt giam tùy tiện con gái bà.

Trong báo thông cáo, ba tổ chức nhân quyền nói trên cho biết cuộc đàn áp nháng nhà Đu u tranh sẽ đáng Internet ván tiếp diễn kể từ năm 2008, với nhiều cuộc bắt bá tùy tiện và giam tù. Hơn nữa, chính quyền Việt Nam vừa đưa ra “Đá tháo Nghá đánh quán lý, cung cấp, sẽ đáng đách về Internet và nội dung thông tin trên mạng”, nếu đáng thông qua sẽ cho phép nhà cầm quyền tự ý mở rộng quyán kiểm duyệt, kiểm soát và có thể ghép tội hình sự nháng ai dùng Internet ở Việt Nam.

Vào tuần trước, Thá táng Nguyán Tán Dáng ra lánh đàn áp ba blog đá đáu trong việc ván đáng cho nhân quyền, và chỉ cách dân chủ, cũng nhá tá cáo các trường hợp tham nhũng, đáng thái ra lánh bắt tát cả nháng ai liên hệ với các blog này.

Thêm 3 thành viên nhân quyền lên tiếng về phiên xử 3 blogger Việt Nam

Thanh Phụng

22 Tháng 9 Năm 2012 09:24

Đài Quan sát báo về các Nhà đấu tranh nhân quyền và Ủy ban Báo về Quyền Làm Ngươi Việt Nam mời bốn nhà kêu gọi các đội di dân ngoại giao và công đồng quốc tế ở Hà Nội gọi quan sát viên đến tham dự phiên tòa xử ba blogger và thúc giục Việt Nam hãy bỏ mọi cáo buộc đối với bà Tô Phong Tần, ông Nguyễn Văn Hải (Đieu Cày), ông Phan Thanh Hải (Anhbaseigon) và trả tự do tức khắc, vô điều kiện cho họ.

Hôm qua 21/09/2012, thành viên báo về nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch, trụ sở tại New York, cũng đã ra thông cáo yêu cầu Việt Nam hãy bỏ mọi cáo buộc đối với ba blogger Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Tô Phong Tần, và trả tự do ngay lập tức cho họ.